

คริสตจักรโทนี่ อาลาโม

เวิร์ล นิวส์เลทเทอร์

นิวเยรูซาเล็ม

เชิร์ชเชส เวิร์ลวายด์

ศิษยาภิบาล โทนี่ อาลาโม

ดี อาลาโม คริสเตียน เนชั่น

เล่ม 10800



โดย โทนี่ อาลาโม

จงมาสู่พระคริสต์

โดย โทนี่ อาลาโม

ถึงท่านโดยไม่ทันรู้ตัว เพราะว่าวันนั้นจะ
มาดจบวงจรถึงคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน
โลก [บัดนี้ พระเยซูได้ทรงบอกสาเหตุ
ที่ทุกคนควรจะ และต้อง อธิษฐานอยู่เสมอ
อีกครั้งหนึ่ง] เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังและ
อธิษฐานอยู่ตลอดเวลา [ทำไมเล่า?] เพื่อท่าน
ทั้งหลายสมควรที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวง
ซึ่งจะบังเกิดมานั้น และจะยืนอยู่ต่อหน้า
บุตรมนุษย์ได้” (ลูกา 21:31-36)

“ครั้นเวลาเย็นแล้ว พวกสาวกของ
พระองค์มาทูลพระองค์ [พระเยซู] ว่า “ที่นี้
กันดารอาหารนัก [ตามที่พระองค์ทรงทราบ
ดี] และบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้ว ขอพระองค์
ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้
ไปซื้ออาหาร ตามหมู่บ้านสำหรับตนเอง”
ฝ่ายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า “เขาไม่
จำเป็นต้องไปจากที่นี่ พวกท่านจงเลี้ยง
เขาเถิด” พวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า “ที่นี้
พวกข้าพระองค์มีแต่ขนมปังเพียงห้าก้อน
กับปลาสองตัวเท่านั้น” พระองค์จึงตรัส
ว่า “เอาอาหารนั้นมาให้เราที่นี่เถิด” แล้ว
พระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่านั้นนั่งลงที่หญ้า
เมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว
นั้นแล้ว ก็ทรงแหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์
ทรงขอบพระคุณ และทรงหักขนมปังส่งให้
เหล่าสาวก เหล่าสาวกก็แจกให้คนทั้งปวง
เขาได้กินอิ่มทุกคน ส่วนเศษอาหารที่ยัง
เหลืออยู่นั้น เขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม
ฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชาย
ประมาณห้าพันคน มิได้นับผู้หญิงและเด็ก
ในทันใดนั้นพระเยซูได้ตรัสให้เหล่าสาวก
ของพระองค์ลงเรือข้ามฟากไปก่อน ส่วน
พระองค์ทรงรอสั่งประชาชนกลับบ้าน และ
เมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้ว
พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่อ
จะอธิษฐาน [พระเยซู ผู้ทรงเป็นพระเจ้าทรง
บังเกิดมา ได้เสด็จไปเพื่ออธิษฐาน] เมื่อถึง

เวลาค่ำ พระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียว”
(มัทธิว 14:15-23)

“ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วย
ก้นกับพระคริสต์แล้ว [เมื่อท่านอธิษฐาน] ก็
จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบน [จาก] ในที่ซึ่ง
พระคริสต์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระเจ้า” เป็นต้นว่าช่วยชนะเหนือซาตาน
และว่าผู้เป็นศัตรูของพวกเรา หรือเหล่าผู้
ซึ่งเกลียดชังพวกเราให้ได้รับการช่วยให้
รอด (โคโลสี 3:1)

ใน ขณะที่ท่านกำลังอธิษฐาน ขอ
ช่วยชนะเหนือพญามารนั้น พญามารจะ
ทำทุกอย่างที่มีมันจะสามารถทำได้ เพื่อ
เล่นงานท่าน เพื่อที่จะนำพาจิตใจของ
ท่านไปสู่ประสบการณ์ทางโลกียวิสัยหรือ
ประสบการณ์อันสกปรกโสภณ ที่ท่านเคย
ได้ประสบมาในอดีต พญามารจะใช้ความ
ทรงจำเก่า ๆ ของท่าน ซึ่งหากว่าท่านได้
หลงเข้าไปแล้ว มันจะทำให้สมรรถภาพ
ของท่านให้อ่อนแรงลง หรือแม้แต่ทำให้
ท่านสูญเสียโอกาสที่จะได้รับชัยชนะดังที่
ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้อย่างสิ้นเชิง
นี่คือสาเหตุที่ โคโลสี บทที่ 3:2-3 ได้กล่าว
แก่พวกเราไว้ว่า “จงฝังความคิดของท่าน
ไว้กับสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องบน [ต่อพระเจ้า
ผู้ทรงสามารถมอบชัยชนะที่ท่านกำลัง
ค้นหาให้แก่ท่านได้] ไม่ใช่กับสิ่งทั้งหลาย
ซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก [หรือความทรงจำเก่า ๆ
หรือสิ่งใหม่ ๆ ทางโลก ที่มีอยู่ในสมัยนี้!
เนื่องด้วยพวกเรานั้นสมควรที่จะ ‘ตายไป
แล้ว’ ต่อสิ่งไร้ค่าทั้งหลายจากในอดีต และ
ในปัจจุบัน”] เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว [ต่อ
ความปรารถนาทางเนื้อหนังกับพระคริสต์
เพื่อซาตานซึ่งพญามารจะไม่สามารถใช้
ท่านได้อีกต่อไปหากว่า] ชีวิตของท่าน
ซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า”

(ต่อหน้า 2)

จงมาสู่พระคริสต์

(ต่อจากหน้า 1)

เช่นนั้น “เมื่อพระคริสต์ผู้ [ในขณะนี้] ทรงเป็นชีวิตของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั้น ท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในสง่าราศีด้วย สิ่งที่น่าละอาย [ซึ่งจะประหารโดยพระวิญญูณ] ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท่านในฝ่ายโลกนี้ การล่วงประเวณี ความโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ [เนื่องจากการเคารพบูชารูปเคารพนั้น จิตใจของท่านครุ่นคิดอยู่ในบาป หาใช่พระเจ้าไม่ ทำให้มันเป็นการเคารพสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระเจ้า] เพราะสิ่งเหล่านี้ พระอาชญาของพระเจ้างก็ลงมาแก่บุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง” (โคโลสี 3:4-6) เมื่อท่านได้อธิษฐานหรือฟังความคิดของท่านไว้กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องบน พญามารจะล่อลวงใจของท่านด้วยบาป³

โรมัน 13:1 ได้กล่าวว่า “ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจ [พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวาทาของพระเจ้าและเหล่าผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้ซึ่งสอนและเทศนาพระวาทาของพระเจ้า ผู้ซึ่งเป็นผู้ชี้ขาดที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น] เพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มีได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ทรงอำนาจ [ในอาณาจักรแห่งจิตวิญญูณ] นั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น”

รัฐบาลปีศาจนอกศาสนา ได้อนุญาตให้ทำการสั่งสอนและกล่าวยกย่องถึงศาสนาจอมปลอมในโรงเรียนของรัฐได้โดยเผยแพร่อย่างกว้างขวาง แต่พวกมันไม่อนุญาตให้มีการกล่าวถึงพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระวาทาของพระเจ้าได้⁴ พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับใหม่ๆ ทั้งหลายนั้น เป็นสิ่งนอกศาสนาทั้งสิ้น พระคัมภีร์ไบเบิลของรัฐบาลปีศาจ ก็ได้บอกกล่าวแก่ท่านว่าอำนาจซึ่งมีอยู่นั้นก็คือรัฐบาลนอกศาสนา⁵ พวกมันกล่าวว่าไม่มีใครเลยที่จะเป็นคนปราศจากตำหนิแม้กระทั่งเมื่อท่านผู้ได้รับการช่วยให้รอดและกลายเป็นบุตรของพระเจ้า ท่านยังคงเป็นคนบาป หาใช่ผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูคริสต์ และอีกครั้งหนึ่ง บุตรของพระเจ้า⁶ ไม่แน่นอนว่า ก่อนที่พวกเราจะได้รับการช่วยให้รอดนั้น พวกเราล้วนแล้วแต่เคยได้มีบาป และขาดแคลนซึ่งพระสง่าราศีของพระเจ้า แต่ภายหลังจากที่ได้เปลี่ยนมาเชื่อ พวกเราก็ไม่ใช่คนบาปอีกต่อไป หากพวกเราเชื่อฟังพระวาทาของพระเจ้า พวกเราทั้งหลายจะกลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ คือบุตรและธิดาของพระเจ้า⁷

พระคัมภีร์ไบเบิลรุ่นใหม่ ๆ นั้นมีเนื้อหาที่ถูกบิดเบือนบรรจุอยู่เต็มไปหมดเพื่อที่จะ

ทำลายจิตวิญญูณของท่าน!⁸ พวกมันกล่าวอย่างเจ้าเล่ห์ว่าพระเยซูทรงรักษา และชุบชีวิตผู้คนจากความตาย มันได้ชักจูงผู้คนให้ภาวนาและตามหาพระเจ้า แต่พวกมันกลับกล่าวว่า ท่านจะยังคงเป็นคนบาป และท่านไม่สามารถจะปราศจากตำหนิได้อย่างที่พระเจ้าทรงบัญชา ว่าท่านจะต้องเป็นคนปราศจากตำหนิ (ปฐมกาล 17:1, เฉลยธรรมบัญญัติ 18:13, มัทธิว 5:48)⁹ และยังกล่าวว่ารัฐบาลโลกเดียวของซาตานนั้นคือพระพลานภาพของพระเจ้า ในขณะที่พระคัมภีร์ไบเบิลได้แจ้งแก่พวกเราอยู่อย่างชัดเจนว่า มันคือรัฐบาลของพญามาร และมันถูกกุมอำนาจโดยมาร (วิวรณ์ 12:9, 13:2,4)¹⁰ อำนาจนั้นมีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายดีและฝ่ายมาร รัฐบาล, ระบบการศึกษา, สื่อมวลชน, และศาสนาในปัจจุบันนี้คือพวกมาร!

วิวรณ์ 13:2 และ 4 กล่าวไว้ว่า พญานาคผู้ซึ่งคือมารหรือซาตานนั้นคือผู้ที่ให้พลังที่อ่อนแอและยากไร้ของมันแก่นครวาทิกัน ซึ่งเป็นศูนย์กลางรัฐบาลโรมันคาทอลิกที่แท้เป็นปีศาจร้าย ซึ่งเล่นการเมืองต่อต้านพระคริสต์ ต่อต้านพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ KJV ท่านคิดว่าพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับที่แท้จริงจะเป็นสิ่งนอกกฎหมายได้ด้วยเหตุใดกันหรือ? บรรดาชาวคริสต์ที่เมืองวาโคเท็กซัส ถูกสังหารโดยผู้ที่ถูกเรียกว่ารัฐบาลสหรัฐได้ด้วยสาเหตุใดกัน? และท่านคิดว่าด้วยเหตุใดกันเล่า ที่ผมต้องถูกจองจำอยู่ในคุกอยู่ในขณะนี้? และด้วยเหตุใดที่พวกมันต้องบอกว่าผมนั้นอันตราย อันตรายอย่างมากจนกระทั่งรัฐบาลต้องสั่งห้ามไม่ให้ผู้คนมาที่คริสตจักรของผม? ทำไมพวกเขาจึงนำเด็ก ๆ ของพวกเราไป และนำพวกเขาไปไว้ในสถานอุปถัมภ์ แล้วบังคับให้เด็ก ๆ เข้าเรียนในโรงเรียนที่นำรังเกียจของรัฐและปล่อยให้พวกกรักร่วมเพศรับพวกเขาไปอุปการะ? นั่นเป็นเพราะว่าผมและคริสตจักรของผมได้เทศนาเผยแพร่พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับที่แท้จริง ไม่ใช่พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับใหม่ของรัฐบาลโรมันคาทอลิกแห่งนครวาทิกัน พวกมันไม่แยแสหากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับใหม่ถูกเผยแพร่ในโรงเรียน เพราะว่าพวกมันคือหนึ่งในเหตุผลหลักของโลกนี้ถูกล่อลวงล้มตุน (วิวรณ์ 12:9)

จงอ่านเฉพาะพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ คิงเจมส์ (King James Version) เดิม ไม่ใช่ฉบับ คิงเจมส์ ใหม่ โปรดตระหนักไว้ว่าท่านคือผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ คือภษตรีย์บุตร หรือธิดาของพระเจ้า เป็นสาวกคุณ และปราศจากบาป¹¹ หากท่านได้ทำบาปไว้ในอดีตด้วยการเพิกเฉย พระเจ้าก็จะทรงอภัยให้ท่าน หากท่านจะเชื่อในพระเจ้า แทนที่จะเป็นรัฐบาลชั่วร้ายเลวทรามนอกศาสนา ผู้ซึ่งได้รับเอาอำนาจ (อำนาจในการโกหก,

ลักขโมย, ช่มเหรงแแก) มาจากมาร¹² จงอย่าฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่งที่อยู่เบื้องล่าง แต่จงฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่ยูบนแผ่นดินโลก (โคโลสี 3:2)

มารนั้นมันรู้เช่นเดียวกับกับพระเจ้าว่าโลกนั้นรักความมืดมามากกว่าความสว่าง แสงสว่างแห่งพระเจ้า ซึ่งก็คือพระวาทาของพระเจ้า และนั่นก็คือพระเยซู ในยอห์น 3:19 ได้บอกแก่เราถึงสาเหตุที่โลกนั้นเกลียดชังคริสต์ศาสนิกชนที่แท้จริง และพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ KJV ที่แท้จริงและดั้งเดิม “หลักของการพิพากษา [ของโลก] มีอย่างนี้ คือความสว่าง [พระวาทาของพระเจ้าในเนื้อหนังของเหล่ามวลมนุษย์ นั่นก็คือพระเยซู] ได้เข้ามาในโลกแล้ว แต่มนุษย์ [ที่อยู่บนโลก] ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่าง [ด้วยเหตุใด?] เพราะกิจการของเขาชั่ว [และยังคงเป็นอยู่เช่นนั้น] เพราะทุกคนที่ประพฤตชั่ว [เช่นรัฐบาลที่ต่อต้านพระคริสต์ในปัจจุบันนี้] ก็เกลียดความสว่าง [พระวาทาของพระเจ้าที่แท้จริง] และไม่มาถึงความสว่าง ด้วยกลัวว่าการกระทำของตนจะถูกตำหนิ แต่ผู้ที่ประพฤตตามความจริงก็มาสู่ความสว่าง [พระวาทาของพระเจ้าที่แท้จริง] เพื่อจะให้การกระทำของตนปรากฏว่า ได้กระทำการนั้น [นำมา] โดยฟังพระเจ้า” (ยอห์น 3:19-21)

ดังนั้นหน้าที่ปฏิบัติของบุคคลผู้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือการศึกษาพระวาทาของพระเจ้า และสวดภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย¹³ “จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญูณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐได้” (เอเฟซัส 6:18-19)

“แต่สิ่งทั้งปวงใกล้จะถึงวาระที่สุดแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสำแดงกิริยาเสียมเจียมตัว และจงเฝ้าระวังในการอธิษฐาน ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด [ยิ่งกว่าทุกอย่าง] ก็จงรักซึ่งกันและกันให้มาก [รัก ซึ่งหมายถึงการรักษาพระบัญญัติทุกประการไว้ให้ผู้อื่น และทุก ๆ คนเห็น¹⁴] ด้วยว่าความรัก [ความรักของพระผู้เป็นเจ้า] ก็ปกปิดความผิดไว้มากหลาย” (1 เปโตร 4:7-8)

“และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายจากโรค ถ้าเขาได้กระทำบาป [โดยการเพิกเฉย] ก็จงทรงโปรดอภัยให้แก่เขา ท่านทั้งหลายจงสารภาพ

(ต่อหน้า 4)

3 ยก. 1:13-15 4 2 ทธ. 4:3-4 5 รม. 13:1-6 6 ยน. 1:12, รม. 6:1-7, 7:5-6, 8:14, 2 คร. 5:17, 1 ยน. 3:7-9 7 ยน. 1:12, รม. 3:23, 8:13-17, กท. 4:4-7, อฟ. 4:22-24, 1 ยน. 3:1-2 8 กท. 5:9 9 1 พกษ. 8:61, 1 พศด. 28:9, โยบ. 1:8, สดต. 101:6, ยน. 17:23, 2 คร. 13:11, คส. 1:28, 2 ทธ. 3:13-17, ยก. 1:4, 1 ปด. 5:10 10 สลย. 14:9-17 11 2 คร. 5:16-21, 6:16-18, วว. 1:5-6 12 ยน. 10:10, วว. 13:4 13 ยชว. 1:8, สดต. 1:1-3, ลก. 18:1, 21:36, 1 สธ. 5:17, 2 ทธ. 2:15, 3:15-17 14 ยน. 15:10, 1 ยน. 2:4, 5:2-3, 2 ยน. 6

จดหมายถึงศิษยาภิบาล

อินเดีย

เรียน ท่านสาธุคุณโทนี่ อาละโมที่รัก

ขอความเมตตาและสันติจงมีแด่ท่านในพระนามของพระเจ้า และพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดผู้สง่างามและทรงพระเมตตา พระเยซูคริสต์ เมื่อไม่นานนี้ พวกเราได้รับกล่องพัสดุบรรจุเอกสารงานเขียนเรื่อง “กระตุกแห่ง” และ “แผ่นดินไหว” ของท่าน พวกเราได้รับความพอใจจากเอกสารเหล่านั้นอย่างมาก ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงสำหรับความอนุเคราะห์อันยิ่งใหญ่ของท่านในการเอาชนะดวงวิญญาณที่หลงทางทั้งหลายในอินเดีย

ในนามของคณะสาธุคุณทั้งหมด 15 คน พวกเราได้ทำการเผยแพร่ผลงานเขียนอันเปี่ยมด้วยอานุภาพของท่านไปยังเหล่าผู้คนในท้องตลาด เราได้เอาชนะดวงวิญญาณถึงห้าสิบดวง โดยการเผยแพร่ผลงานเขียนของท่าน สดุดีแด่พระเจ้า! ฮาเลลูยา!

เราขอความอนุเคราะห์ให้ท่านส่งผลงานเขียนของท่านมาอีกอย่างต่อเนื่อง

ขอพระเจ้าทรงอวยพรและรักษาท่านไว้อยู่ในความดูแลของพระองค์ เพื่อที่จะใช้มันเป็นเครื่องมืออันทรงอานุภาพสำหรับพระสงฆ์ของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของผู้ทรงพยานภาพ ได้โปรดช่วยพวกเราสวดภาวนาสำหรับกิจการของพระเจ้าที่พวกเรากำลังทำอยู่ในอินเดียด้วยเถิด

ผู้รับใช้พระเจ้า

สาธุคุณ เอส.วี. ราโอ

อัยนาปุรัม ประเทศอินเดีย



สาธุคุณ ดานา कुमार และทีมงานเผยแพร่ ธีนาคู อานธร ประเทศ ประเทศอินเดีย

เม็กซิโก

(แปลจากภาษาสเปน)

เรียน ท่านสาธุคุณโทนี่

ขอส่งคำทักทายถึงท่านและครอบครัวของท่าน

กระผมมีความต้องการที่จะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง สำหรับคำพยานของท่าน และสำหรับความเมตตาที่ท่านมีต่อผู้คน ท่านคือสาธุคนที่แท้จริงเพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกท่าน พวกเราเชื่อและได้เห็นว่าคุณได้เทศนาพระวาจาของพระเจ้าเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ และถูกต้องอย่างแท้จริง ท่านคือผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพยานภาพ

พวกเรามีความยินดี ด้วยเพราะว่าพวกเราได้รับการช่วยเหลือโดยท่าน เราขอขอบพระคุณท่านและพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงรักษาท่านในแต่ละวันและในทุก ๆ วันด้วยความเคารพ

มาริโอ การ์เซีย

ชืออาปาส ประเทศเม็กซิโก

ปล. อีซาเบลภรรยาของกระผมฝากคำทักทายมาด้วย

ไทย

เรียน ท่านผู้เผยแพร่ของพระเจ้า

ขอเรียนท่านตามตรงว่า พรซึ่งการเจิมอยู่บนเอกสารทางจิตวิญญาณเหล่านี้ช่างยิ่งใหญ่และวิเศษยิ่งนัก มันได้นำสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของพวกเรา พวกเรากำลังเริ่มเห็นฝีมืออันประเสริฐของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของในตัวของเรา นับตั้งแต่วันที่ เราได้รับเอาอาหารแห่งจิตวิญญาณนี้จากท่าน แม้แต่หนึ่งในพี่น้องในพระคริสต์ของเราผู้ซึ่งกำลังมีคดีฟ้องร้องอยู่ในศาลก็ได้ รับอิสระ ขอความสดุดีจงมีแด่พระเจ้า!

ด้วยความนับถือและเคารพอย่างซื่อตรง กระผมเขียนมาเพื่อร้องขอให้ท่านโปรดส่งเอกสารจำนวนหนึ่งหากจะเป็นไปได้ ขอพระเจ้าทรงประทานกำลังแด่ท่านให้ได้พิจารณาถึงคำร้องขอของกระผมด้วยเถิด

ข้าแต่พระองค์ พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราจะทรงประทานทุกสิ่งให้ท่านสานต่อกิจการอันยอดเยี่ยมของพระองค์บนแผ่นดินโลก กระผมจะเล่าเรื่องของกระผมแด่ท่านในจดหมายฉบับต่อไป กระผมหวังว่าท่าน ครอบครัวของท่าน และสมาชิกทุกท่านในคริสตจักรโทนี่ อาละโมจะมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีความมั่งคั่งรุ่งเรือง ขอพระเจ้าพรอันสมบูรณ์ของพระเจ้าจงอยู่กับท่านด้วยเถิดท่านสาธุคุณโทนี่ อาละโมที่รักของกระผม และคริสตจักรของท่านด้วย กระผมจะตั้งตารอที่จะได้รับการตอบรับจากท่าน บุตรในพระคริสต์ของท่าน ผู้พิพากษา วิลเลียมส์ กรุงเทพ ประเทศไทย

นิว แฮมเชียร์

สวัสดี ท่านสาธุคุณอาละโม!

ดิฉันเขียนมาถึงท่านอีกครั้ง เพราะว่าดิฉันต้องการให้ท่านได้ทราบว่าคุณนั้นคือพรอันแสนประเสริฐเพียงใดต่อดิฉัน ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ยินข่าวสารของท่านทางคลื่นวิทยุ ท่าน (พระเจ้าโดยผ่านท่าน) ได้หล่อเลี้ยงจิตใจของดิฉัน!!

ดิฉันได้ยื่นท่านกล่าวถึงวาทีก้น ท่านสาธุคุณ ท่านพูดถูกเสียยิ่งกว่าถูกเกี่ยวกับกรุงโรม นครวาทีก้น และพวกเยซูอิต ดิฉันดีใจที่ดิฉันนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับลัทธินั้นแล้ว!! ดิฉันจะสวดภาวนาแด่ท่านและคริสตจักรของท่านอยู่เสมอ ขอพระเจ้าทรงประทานพระพรอย่างมั่งคั่งแด่ท่าน!

ด้วยรักในพระคริสต์

เคลลี โคทา

ลอนดอนเดอริ นิว แฮมเชียร์



อาลามโ มินิสทรี ออนไลน์
www.alamoministries.com

จงมาสู่พระคริสต์

(ต่อจากหน้า 2)

ความผิดต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อ
กันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้หายจาก
โรค คำอธิษฐานด้วยใจที่ร้อนรนอย่างเอา
จริงเอาใจของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมาก
ทำให้เกิดผล ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่
มีสภาพอารมณ์เช่นเดียวกับเราทั้งหลาย
และท่านได้อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้
ฝนตก และฝนก็ไม่ตกบนแผ่นดินเป็นเวลา
ถึงสามปีกับหกเดือน และท่านได้อธิษฐาน
อีกครั้งหนึ่ง และฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝน
ให้ และแผ่นดินจึงได้มีพืชผลต่าง ๆ ฟื้นฟู
ทั้งหลาย ถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดไป
จากความจริง [โดยการเพิกเฉย] และผู้ใด
ชักจูง เขาให้เขากลับใจเสียใหม่ได้ จงให้
ผู้นั้นรู้เถิดว่า ผู้ที่ช่วยคนบาปคนนั้นให้พ้น
จากทางผิดของเขา ก็ได้ช่วยชีวิตหนึ่งให้
รอดพ้นจากความตาย และได้ปกปิดการบาป
[โดยความโง่เขลา] ไว้เป็นอันมาก” (ยาก
อบ 5:15-20) หากท่านต้องการที่จะได้รับ
การอภัยจากบาปของท่านแล้ว เพียงแค่ท่าน
สารภาพมันออกมาและกลับใจจากบาปนั้น
เสีย แล้วพระเจ้าผู้ทรงมีอยู่ก็จะอภัยให้ท่าน
และรักษาท่าน ผมขอภาวนาให้ท่านได้ทำ
มันเสียก่อนที่จะสายเกินไป ขอจงมาสู่พระ
คริสต์ตั้งแต่บัดนี้โดยกล่าวคำภาวนานี้เถิด
**องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตา
วิญญูณข้าพระองค์ที่เป็นคนบาป¹⁵ ข้า
พระองค์เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็น
พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่¹⁶**

ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์
บนไม้กางเขนและหลังพระโลหิตอัน
ประเสริฐเพื่ออภัยความบาปทั้งสิ้นที่ผ่าน
มาของข้าพระองค์¹⁷ ข้าพระองค์เชื่อ
ว่าพระเจ้าทรงยกพระเยซูขึ้นจากความ
ตายโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญูณ
บริสุทธิ์¹⁸ และพระองค์ทรงนั่งอยู่เบื้อง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า เพื่อรับฟังคำ
สารภาพบาปและคำอธิษฐานของข้า
พระองค์นี้¹⁹ ข้าพระองค์ขอเปิดใจเชิญ
พระองค์เสด็จเข้ามา²⁰ ขอทรงชำระความ
บาปอันโสโครกของข้าพระองค์ด้วยพระ
โลหิตอันประเสริฐที่ทรงหลั่งออกเพื่อข้า
พระองค์ที่ไม่กางเขน²¹ พระองค์จะทรง
ไม่ผลักใส่ข้าพระองค์ออกไป พระเยซู
จะทรงอภัยความบาปและช่วยกอบกู้
จิตวิญญูณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
ทราบเช่นนี้เพราะพระคำของพระองค์
กล่าวไว้เช่นนั้น²² พระคำของพระองค์
กล่าวว่า พระองค์จะไม่ผลักใส่ผู้ใดออกไป
ซึ่งนั้นหมายถึงข้าพระองค์ด้วย²³
ข้าพระองค์จึงมั่นใจว่าพระองค์ทรงฟัง
เสียงของข้าพระองค์และจะทรงตอบคำ
อธิษฐานของข้าพระองค์ และข้าพระองค์
มั่นใจว่าข้าพระองค์จะได้รับความรอด²⁴
ขอขอบพระคุณพระองค์พระเยซูเจ้าที่
ทรงกอบกู้จิตวิญญูณของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะแสดงความขอบคุณด้วย
การปฏิบัติตามคำที่พระองค์ทรงสั่ง
และจะไม่ทำบาปอีกต่อไป²⁵

เมื่อได้รับความรอดแล้วพระเยซูทรงตรัส
ให้เรารับบัพติศมาโดยการจุ่มตัวมิดลงในน้ำ
ในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระ

วิญญูณบริสุทธิ์²⁶ ขอให้เรานั้นศึกษาพระ
คัมภีร์ฉบับ KJV และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง²⁷

พระเยซูทรงต้องการให้คุณบอกเล่าเรื่อง
ราวแห่งความรอดนี้แก่ผู้คน คุณสามารถ
เป็นหนึ่งในผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐจาก สาส์
คุณโทนี่ อาลาโม เราจะส่งเอกสารเหล่านี้ให้
แก่คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อกับหรือ
ส่งอีเมลถึงเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แบ่งปันข้อความนี้ให้กับคนอื่น ๆ

หากต้องการให้โลกนี้ได้รับความรอด
พระเยซูตรัสไว้ว่าอย่าปล้นลิบลอดและเครื่อง
ถ้วยของ

พระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “คนจะปล้น
พระเจ้าหรือ” แต่เจ้าทั้งหลายได้ปล้นเรา
แต่เจ้ากล่าวไว้ว่า ‘เราทั้งหลายปล้นพระเจ้า
อย่างไร’ ก็ปล้นในเรื่องลิบลอดหนึ่งและ
เครื่องบูชาอื่น ๆ เจ้าทั้งหลายต้อง

ถูกสาปแช่งด้วยคำสาปแช่ง เพราะเจ้าทั้ง
หลายทั้งชาติ (และโลกใบนี้) ปล้นเรา จงนำลิบลอด
ซั๊ก (ลิบลอดคือ 10% ของรายได้เบื้องต้นของคุณ)
หนึ่งเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมี
อาหาร (อาหารฝ่ายวิญญูณ) ในนิเวศของ
เรา (ความรอดสำหรับผู้คน) และจงลองดูเรา
ในเรื่องนี้ว่า เราจะเปิดบรรดาของฟ้าสวรรค์
ให้เจ้า และเทพอย่างสิ้นไหลจงนองคลั่งไม่
สามารถจะเก็บกักไว้ได้มาให้เจ้าหรือไม่ เรา
จะขนานตัวที่ทำลายให้แก่เจ้า เพื่อว่ามันจะไม่
ทำลายผลแห่งแผ่นดินของเจ้า และผลองุ่นใน
ไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเยซูเจ้าทรงยอมโยธา
ตรัสดังนี้แหละ พระเยซูเจ้าทรงยอมโยธาตรัสว่า
แล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่า ผู้ที่ได้รับ
พระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจ”
(มาลาคีย์ 3:8-12)

15 สดด. 51:5, รม. 3:10-12, 23 16 มธ. 26:63-64, 27:54, ลก. 1:30-33, ยน. 9:35-37, รม. 1:3-4 17 กจ. 4:12, 20:28, รม. 3:25, 1 ยน. 1:7, วว. 5:9 18 สดด. 16:9-10, มธ. 28:5-7, มก. 16:9, 12, 14, ยน. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, กจ. 2:24, 3:15, รม. 8:11, 1 คร. 15:3-7 19 ลก. 22:69, กจ. 2:25-36, ฮบ. 10:12-13 20 1 คร. 3:16, วว. 3:20 21 อฟ. 2:13-22, ฮบ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 ยน. 1:7, วว. 1:5, 7:14 22 มธ. 26:28, กจ. 2:21, 4:12, อฟ. 1:7, คล. 1:14 23 มธ. 21:22, ยน. 6:35, 37-40, รม. 10:13 24 ฮบ. 11:6 25 ยน. 5:14, 8:11, รม. 6:4, 1 คร. 15:10, วว. 7:14, 22:14 26 มธ. 28:18-20, ยน. 3:5, กจ. 2:38, 19:3-5 27 ฉลย. 4:29, 13:4, 26:16, ยชว. 1:8, 22:5, 2 ทธ. 2:15, 3:14-17, ยก. 1:22-25, วว. 3:18

โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับงานเขียนในหัวข้อต่าง ๆ ที่สนใจที่

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

สายด่วนเพื่อการอธิษฐานและข้อมูลตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง: (661) 252-5686 • โทรสาร (661) 252-4362

www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

โทนี่ อาลาโม แห่ง Christian Ministries Worldwide ให้ที่อาศัย และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตพร้อมแต่ผู้ที่ปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าอย่างสุดจิตใจ

สุดวิญญูณ สุดความคิดและสุดกำลังความสามารถ ณ สถานที่ของเราในสหรัฐอเมริกา

การรวมตัวที่โบสถ์ของเราจัดขึ้นที่ นครนิวยอร์ก ทุกวันอังคารเวลา 20.00 น. และในอีกหลายพื้นที่ทุกคืน

โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข (908) 937-5723 มีอาหารบริการหลังงานเลิกทุกครั้ง

แจ้งขอรับหนังสือ เรื่อง “The Messiah” จากศิษยาภิบาล อาลาโม ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ หนังสือนี้ประกาศคำพยากรณ์
แสดงถึงพระคริสต์ พระเมสสิอาห์ในพระคัมภีร์เดิมมากกว่า 333 คำพยากรณ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลทางจิตวิญญูณ ด้วยการเป็นผู้เผยแพร่ผลงานของศิษยาภิบาลอาลาโม

ผลงานเขียนและข้อมูลเสียงทั้งหมดแจกและส่งให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

หากมีผู้ใดคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว โปรดโทรแจ้งที่หมายเลข (661) 252-5686 ที่เรียกเก็บเงินปลายทาง

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยแผนการที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่ความรอด (กิจการ 4:12)

อย่าทิ้ง แต่ให้ส่งต่อให้ผู้อื่น สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่น เราสนับสนุนคุณให้แปลงานเขียนนี้

เป็นภาษาท้องถิ่น หากมีการพิมพ์ซ้ำขอให้รวมข้อมูลลิขสิทธิ์และข้อมูลทะเบียนเอกสารต่อไปนี้ด้วย:

© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย กันยายน ปี ค.ศ.2010, 2015 ลิขสิทธิ์ทั้งหมดสงวนแก่ World Pastor Tony Alamo © สงวนลิขสิทธิ์ เดือนกันยายน ปี ค.ศ.2010, 2015

THAI—VOLUME 10800—COME UNTO CHRIST